



# tesa® 6032

## Industrial Hand Dispenser Strap-it

### Thông tin Sản phẩm

Dụng cụ cầm tay công nghiệp "Strap- it"

### Product Description

Máy cắt bằng tay tesa® 6032 là một thiết bị đơn giản cắt băng keo sợi và băng keo đóng gói tesa® với chiều rộng lên đến 25 mm. Máy cắt bằng tay tesa® 6032 được sử dụng để kẹp niêm phong thùng vận chuyển với dấu niêm phong chữ L, gói dạng que và các sản phẩm hình vòng, và đóng gói pallet an toàn. Lưỡi dao đặc biệt được thiết kế để cắt băng keo gia cố đóng gói tesa® sợi filament

### Đặc trưng

The tesa® 6032 hand dispenser is a simple device that takes tesa® filament and strapping tapes up to 25 mm width. The tesa® 6032 hand dispenser is used for sealing shipping cartons with L-seals, bundling rod and ring-shaped products, and for securing pallets. The special blade is designed to cut tesa® filament reinforced packaging tapes.

### Ứng dụng

Khi sử dụng băng keo tesa® đóng đai để quấn an toàn các pallets, nhấn xuống tấm phanh để đảm bảo băng keo không bị bóc tại điểm lực căng cần thiết

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Core diameter	3	• Roll width max	25 mm
• Mục đích sử dụng	bảo đảm an toàn vận chuyển	• Trọng lượng	335 g
• Phương thức truyền động	thủ công	• Đường kính cuộn tối đa	150 mm

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=06032>